



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 26 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26,615 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,844,897 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 40 ราย เสียชีวิตสะสม 22,849 ราย รักษาหายเพิ่ม 14,641 ราย รักษาหายสะสม 2,621,004 ราย ยังรักษาอยู่ 201,044 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 433,296,496 (+1,609,573) ราย เสียชีวิต 5,956,313 (+8,347) ราย รักษาหาย 362,876,781 (+2,105,659) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ จีน เตรียมสร้างสถานที่กักตัว รักษาโควิดให้ฮ่องกง **ฟิลิปปินส์** เตรียมคลายมาตรการควบคุมโควิด 19 เพิ่มเติม **มาเลเซีย** พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 32,070 ราย เสียชีวิต 46 คน **อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มกว่า 57,000 ราย เสียชีวิตกว่า 300 ราย เผยใช้ระบบแพทย์ทางไกลสกัดโควิดระลอก 3 **เยอรมนี** จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 เกิน 14 ล้าน ระบุโอมิครอนผ่านจุดพีคแล้ว

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการรับมือการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, newtv, thailandplus, acnews, springnews, INN, js100, infoquest, thaipbs, ch7, workpointtoday, thebangkokinsight, thestandard, 77kaoded, mcot) ทวีตช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, NBT

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เตรียมจัดบริการเพิ่มสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดในรูปแบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” โดยทำการตรวจผู้ที่สงสัยป่วยโควิดด้วย ATK หากพบผลเป็นบวก แพทย์จะพิจารณาจ่ายยารักษาตามอาการ 3 สูตร ได้แก่ 1. ยาฟาวิพิราเวียร์ 2. ยาฟ้าทะลายโจร และ 3. ยารักษาตามอาการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดเชื้อในการเข้าถึงบริการ และเป็นทางเลือกเข้าสู่การเป็นโรคที่ดูแลได้ด้วยตนเอง คาดเริ่มดำเนินการได้ 1 มี.ค. นี้ ตามแผนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น เผยขณะนี้ จ.เชียงใหม่และภูเก็ตดำเนินการแล้วได้ผลดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, sondhitalk, workpointtoday, thailandplus)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยการระบาดโควิด 19 อยู่ในช่วงขาขึ้น แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อสูงต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว ดังนั้น ยังมีเตียงรองรับกลุ่มอาการหนัก ทั้งนี้ ต้องทำความเข้าใจการเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลหลังติดเชื้อ โดยผู้ที่มีอาการหรือเป็นโรคอื่นแล้วไปตรวจที่ รพ. และพบผลบวก จะจัดเข้าระบบ HI หรือ รพ. ตามระดับอาการ กรณีตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลบวก ยืนยันว่าไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ ให้โทรสายด่วน 1330 เข้าระบบได้เลย หากไม่มีอาการจะจัดเข้า HI ก่อน หากทำไม่ได้จะจัดเข้าสู่ศูนย์พักคอย (CI) แต่หากมีอาการหนักมากขึ้น รพ. ที่ดูแลจะส่งไปศูนย์จัดหาเตียงและเข้า รพ.หลักต่อไป หรือโทรประสาน 1669 หากมีอาการฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, sondhitalk, mcot) ทวีตช่อง 9

- อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า สธ. ได้เร่งหารือกับ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำหลักเกณฑ์การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เบื้องต้นมาตรฐานแล้วให้กลับไปแยกกักที่บ้าน แต่ไม่เข้มเท่า HI อาจเจอคนในบ้านได้โดยใส่หน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง เผยโอมิครอน 90% ไม่มีอาการ ไม่ต้องอยู่รพ. ส่งผลให้เข้ารับารูปแบบดังกล่าวได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus)

- ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. สั่งการให้ทุกรพ. ในสังกัด เช็กความพร้อมของจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย ยืนยันมีความพร้อมทั้งในส่วนของ รพ.ที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพื่อรับผู้ป่วยหนัก รวมทั้ง รพ.สนาม และศูนย์พักคอยทั่วประเทศกว่า 73 แห่ง หากมีความจำเป็นสามารถขยายเตียงหรือเปิดมาใช้รพ.สนามที่ปิดชั่วคราวไปบ้างได้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. สั่งการให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบ HI/CI รองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นพร้อมกำชับให้สำนักงานเขตที่ยังไม่มีศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ CI ในพื้นที่ ให้เร่งจัดตั้ง และให้ขยายศักยภาพเตียงในศูนย์ CI ที่มีอยู่แล้วให้เพียงพอ โดยผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก หากประเมินแล้วสามารถเข้าสู่ CI ได้ทันที ไม่ต้องมีการตรวจ RT-PCR ซ้ำ รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นครอบครัว มีเด็ก หรือเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่มีผู้ดูแลมาด้วย สามารถรับเข้า CI ได้เช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ออกคำแนะนำฉบับเบื้องต้น การดูแลรักษาโรคโควิด 19 ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการ ให้ใช้ยาในการรักษาจำเพาะ

2. เพิ่มสายด่วนให้คำปรึกษาระบบ HI

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์, mcot, thailandplus, thaigov, ch7

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. มอบหมายให้กรมอนามัยเปิดศูนย์สายด่วนผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch “สร้างความรอบรู้อยู่กับโควิด” ผ่านเบอร์โทร 02-590-4111 จำนวน 10 คู่สาย ช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ประสานงานเกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วต้องการรักษาตัวที่บ้าน คล้ายกับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก รวมถึงช่วยคัดกรอง และแยกผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาตามกลุ่มอาการ โดยมีการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับกรมการแพทย์ และกรม สบส.

3. ภาวะ MIS-C และ Long COVID ในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, amarintv, thaipbs, amarintv, ch7, newtv, thailandplus, workpointtoday, mcot) ทีวีช่อง 9, NBT

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) คือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ ที่เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด 19 เริ่มมีอาการได้ตั้งแต่วัยหายจากโรคจนถึงหลังติดเชื้อ 2 – 6 สัปดาห์ สาเหตุเชื่อกันว่าเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้มากเกินไป ส่วนภาวะ Long COVID ในปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุและพยาธิสภาพของการเกิดที่ชัดเจน คาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนของเชื้อ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการติดเชื้อแล้ว แต่สามารถส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดการอักเสบในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

- กรณีมีเด็กเสียชีวิตหลังติดเชื้อโควิด 19 พบว่าอาการที่เกิดขึ้นเข้าได้กับภาวะ MIS-C ผู้ปกครองสามารถสังเกตลูกหลานหากมีอาการร่วม 2 อย่างขึ้นไป ไข้สูง ใจสั่น/เต้นเร็ว หน้าแดงมีผื่น ท้องเสียอาเจียน ซึม ไม่รู้ตัว ให้รีบพาไปพบแพทย์

4. วัคซีนเข็ม 3 ในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีบางโรงเรียนให้ผู้ปกครองลงชื่อยินยอมรับวัคซีนในเด็กเข็ม 3 ว่า ยังไม่เคยแนะนำฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในเด็ก ขณะนี้กำลังติดตามข้อมูลความจำเป็น ซึ่งต้องมีเวลาที่เหมาะสม หากฉีดเร็วภูมิขึ้นไม่ดี ฉีดช้าภูมิขึ้นดีกว่า แต่ช้าไปจะติดเชื้อก่อน เวลาเหมาะสมจึงสำคัญที่สุด ยืนยันว่าการฉีดเข็ม 3 ไม่ใช่คำแนะนำของ สธ.

5. ดำเนินคดี 3 เยาวชนเข้าระบบ HI แต่ไม่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

- เจ้าหน้าที่ รพ.สธ.บึงพระ เข้าพบเยาวชน 3 คน เป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระบบ HI แต่พบว่าพากันออกจากบ้านหลายครั้ง ก่อนหน้านั้นเคยว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว แต่ยังคงฝ่าฝืน สร้างความกังวลต่อชาวบ้านในพื้นที่ จึงแจ้งดำเนินคดีกับผู้ติดเชื้อทั้ง 3

6. ผลกระทบหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- จ.ชุมพร นางแต้ว อายุ 71 ปี เผยว่า นายภานุพงษ์ ลูกชายวัย 44 ปี พิการแขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรงต้องนั่งรถเข็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 2 ที่ รพ.สวี วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยา ก่อนหน้านี้มีประวัติเส้นเลือดในสมองแตกแต่รักษาและกายภาพจนสามารถเดิน วิ่ง ทำกิจวัตรประจำวันได้เกือบปกติแล้ว

7. ร้องเรียนอาหารผู้ป่วยโควิดระบบ HI

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- ผู้ป่วยโควิดรายหนึ่ง เข้าระบบ HI เผยภาพอาหารที่ได้รับ ซึ่งดูสภาพภายนอกเรียบร้อยดี มีทั้งน้ำดื่ม นม อาหารปรุงสำเร็จ และผลไม้ ครบทั้ง 3 มื้อ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถรับประทานได้ เปิดดูภายในส่งกลิ่นเหม็นและพบว่าในวันต่อมา อาหารที่ได้รับก็ยังคงเหม็นบูด รับประทานไม่ได้เช่นเดิม ได้ร้องเรียนไปยัง สปสช. แต่ไม่มีการตอบรับใดๆ จึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทั้งหมด โดยเฉพาะ สปสช.เข้ามาแก้ไขปัญหาด่วน</p> <p>- ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว พร้อมชี้แจงว่า โดยหลักการแล้ว สปสช. จะจับคู่กับผู้ให้บริการ เช่น คลินิก รพ. กับผู้รับบริการ (ผู้ป่วย) ซึ่งแต่ละแห่งอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง ทั้งนี้ จะเข้าไปตรวจสอบในรายละเอียด และพร้อมจะปรับการให้บริการทางไลน์ @nhso ให้ทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น</p>	
<p>ประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกษ ียืนยันว่าจากข้อมูลทางการแพทย์ สายพันธุ์โอมิครอน แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แต่ประชาชนป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตามหลัก UP อย่างเคร่งครัด และเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ รวมทั้งเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก ขณะนี้โรคโควิด 19 ยังเป็นโรคฉุกเฉิน เข้ารับการรักษาได้ทุกที่ สถานพยาบาลเอกชนไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, INN)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ โโพสต์ว่า สายพันธุ์โอมิครอน แพร่กระจายได้เร็ว จึงมาแทนที่สายพันธุ์เดลต้า เพราะติดต่อดีง่ายกว่า จึงมีผู้ป่วยจำนวนมาก แต่ในภาพรวมความรุนแรงน้อยกว่า จึงไม่แปลกที่ประเทศไทยมีการระบาดเพิ่มขึ้น เพราะไวรัสนี้แพร่กระจายและติดต่อดีง่ายเพิ่มขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยพบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 201 ราย พบการระบาดใหม่ในเรือนจำกลางเพชรบุรี และพบเรือนจำระบาดซ้ำในแดนบางส่วน 2 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดสระบุรี และทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ขณะที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางพ้นจากการระบาดแล้ว ส่งผลให้มีเรือนจำสีขาวลดลงเหลือ 123 แห่ง และเรือนจำสีแดงเพิ่มขึ้นเป็น 19 แห่ง</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์แพทย์ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov, thailandplus</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สธ. ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างศูนย์แพทย์เพื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งเป็น รพ.ขนาด 300 เตียง รองรับการรักษาดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้</p>	-
<p>MOU เร่งรัดยุติวัณโรค วัณโรคดื้อยา และวัณโรคระยะแฝงของประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews, thailandplus, thaigov</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเร่งรัดการยุติวัณโรค วัณโรคดื้อยา และวัณโรคระยะแฝงของประเทศไทย ต่อเนื่องจากฉบับแรกที่ร่วมลงนามปี พ.ศ.2561 สิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 ระหว่าง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค โดยมี ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพยาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาวิจัย เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากรสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรควัณโรคดื้อยา และวัณโรคระยะแฝงในประเทศไทย</p>	-
<p>การถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, newtv</p> <p>- ในการประชุมคณะกรรมการ กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา ได้มีวาระการพิจารณาแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. โดยที่ประชุมระบุว่าไม่ได้ขัดขวางการถ่ายโอน แต่เล็งเห็นว่า การดำเนินการถ่ายโอนโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา 3 ประเด็น และมีมติเห็นควรให้จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการถ่ายโอน รพ.สต. โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง การจัดสัมมนา และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เห็นด้วยในหลักการการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไปยังอบจ. เป็นการกระจายอำนาจ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนฯ พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่ง สธ. มีข้อกังวลต่อการถ่ายโอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจเกิดอุปสรรคด้านการรับมือการแพร่ระบาด เนื่องจากต้องเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งประเทศ โดยถ่ายโอนการส่งการจาก สธ. ลงไป ทั้งนี้ รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p>	
<p>รพ.สธ.ปลัดหนี้ พันวิฤตการเงินระดับ 7</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา รพ. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภาวะวิกฤตทางการเงินในส่วนของเงินบำรุง โดยจัดอยู่ในภาวะวิกฤตระดับ 7 จำนวนมาก โดยเฉพาะ รพ.ขนาดเล็ก และอยู่ในสถานที่ห่างไกล เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณตามฐานประชากร แต่ใน 2 ปีที่ผ่านมา มีการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ทำให้มีงบประมาณไหลเข้าไปได้บ้าง สถานการณ์ต่าง ๆ จึงดีขึ้น</p>	-
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thailandplus, infoquest</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ห่วงสุขภาพประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ดูแลร่างกายให้อบอุ่นพร้อมทั้งป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบครบวงจร เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ และโรคโควิด 19</p>	-
<p>พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แม่นยำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แม่นยำแนวใหม่ ในการรักษาและป้องกันโรคความผิดปกติของยีน เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนในมิติใหม่ของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย เริ่มเปิดลงทะเบียน 28 ก.พ.นี้ 4 หลักสูตร เป้าหมายรองรับมิติใหม่ทางการแพทย์ เป็นผู้รู้ในภูมิภาค</p>	-
<p>ยาร้านอาหารเข้มความสะอาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพอาหารลงบนโซเชียล หลังกินบุฟเฟ่ต์ขาปูเจ้าดังบนห้างแห่งหนึ่งแล้วเจอแมลงสาบ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดกรณีดังกล่าว ขอเน้นย้ำให้ร้านอาหารคุมเข้มความสะอาดของสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ตั้งแต่สถานที่ปรุงประกอบอาหารบริเวณพื้น โต๊ะที่นั่งกินอาหารอย่างสม่ำเสมอ และจัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน ไม่ให้มีขยะตกค้าง ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น หนู แมลงสาบ</p>	-
<p>Packages ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ, thailandplus, ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยผลักดัน 10 Packages การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างสุขภาพดีระยะยาว เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ทุนดี สุขภาพดี ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที่ 4 สูดยอดคุณแม่ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวิวยืนยาว ชุดที่ 6 พิชิต ออฟฟิศซินโดรม ชุดที่ 7 สถานประกอบการก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวิตสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ และ ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิตได้</p>	-
<p>โซว์กินปลานิลดิบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- ดาว TikTok ฉายาธิดาพายัพี มีคนติดตามกว่า 7 แสนคน และในยูทูปปล่อยคลิปกินปลานิลดิบ ด้าน Drama-addict เคยโพสต์เดือนเกี่ยวกับเรื่องกินปลานิลดิบว่า โดยระบุว่า บ้านเราเป็นแหล่งระบาดของพยาธิใบไม้ตับ พบในปลาน้ำจืด ดังนั้น ในไทยจึงไม่ควรกินปลาน้ำจืดแบบดิบ พยาธิจะเจริญเติบโตในร่างกาย เกิดการอักเสบในท่อน้ำดี จนกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งส่วนมาก</p>	-

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

จะเสียชีวิต ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีสูง เป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงควรกินปลาน้ำจืดแบบสุกเท่านั้น

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel